

Chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn Bang Thuringia, CHLB Đức
Trưởng đoàn: Ngài Thủ hiến bang Bodo Ramelow
Thời gian: 05/11 - 11/11/2023

Danh sách Doanh nghiệp cần tìm kiếm đối tác tại Việt Nam (B2B-Matchmaking)

STT	Đơn vị	Người tham gia	Chức vụ	Lĩnh vực kinh doanh/ hoạt động	Mong muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam
1	<p>Công ty TNHH Glatt Ingenieurtechnik</p> <p>https://www.glatt.com/</p> <p>(Có thể sử dụng tiếng Anh trong giao thương)</p>	<p>Ông Clifford Schäfersküpfer</p>	<p>Giám đốc Kinh doanh và Phát triển thị trường</p>	<p>Chuyên nghiên cứu và sản xuất các chất hóa học dưới dạng bột, hạt và viên ứng dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, chất phụ gia, thực phẩm chức năng, phụ gia thức ăn chăn nuôi, phụ gia và thành phần mỹ phẩm, chất tẩy rửa, các sản phẩm trong lĩnh vực hóa học nông nghiệp.</p>	<p>Tìm kiếm đối tác hoạt động và có kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực: công nghiệp thực phẩm, phụ gia, thực phẩm chức năng, thức ăn chăn nuôi, hóa học trong nông nghiệp.. có mong muốn mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư vào các sản phẩm mới.</p> <p>https://foodfeedfinechemicals.glatt.com/references-projects/products-applications-industries/</p>
2	<p>Công ty TNHH Pure Quartz Innovation</p> <p>https://pure-quartz.de/?lang=en</p>	<p>Ông Marcel Griesbach</p>	<p>Giám Đốc</p>	<p>Chuyên cung cấp sản phẩm kính thạch anh cho công nghiệp, công nghiệp quang học và sản xuất chế biến</p>	<p>Tìm kiếm các nhà đầu tư và kết nối với ngành bán dẫn ở Việt Nam. (Có Profile Doanh nghiệp đính kèm)</p>

3	<p>Công ty TNHH Gbneuhaus GmbH</p> <p>https://www.gbneuhaus.de/en/welcome.html</p> <p>(Có thể sử dụng tiếng Anh trong giao thương)</p>	<p>Ông Michael Petry</p>	<p>Giám Đốc</p>	<p>Giải pháp sơn phủ bề mặt</p>	<p>Mong muốn tìm kiếm các khách hàng là các công ty với quy mô từ 50 đến 1000 nhân viên và đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn phủ bề mặt. Tìm đối tác để hợp tác hoặc cung cấp giải pháp, các công ty quan tâm đến hệ thống phủ nano, đặc biệt là hệ thống phủ SANPURE, lớp phủ để vệ sinh và chống sương mù. Mong muốn gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với các công ty cung cấp dịch vụ sơn phủ (sơn tĩnh điện, mạ điện, PVD) và các công ty xây dựng hệ thống sơn phủ.</p>
4	<p>Công ty TNHH WinWinTec International Group GmbH & Co. KG</p> <p>https://www.winwintec.com/</p> <p>(Có thể sử dụng tiếng Anh trong giao thương)</p>	<p>Bà Bettina Kristin Petrasch</p>	<p>Giám Đốc</p>	<p>Công nghệ quang học, laser, đo lường và cảm biến</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm đối tác là nhà thiết kế hoặc sản xuất kính hiển vi CARS và SRS. - Các nhà nghiên cứu và bác sĩ phẫu thuật về tế bào hữu cơ và quen thuộc với hình ảnh CARS và SRS - Nhà phân phối các thiết bị đo ma sát, các công ty bán hàng với quy mô vừa cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị. - Khách hàng trong lĩnh vực sản xuất vật liệu dẻo (ví dụ: cao su, polymer mềm, dầu nhờn và keo dán) và nghiên cứu ma sát trong lĩnh vực khoa học vật liệu, chuyên về vật liệu dẻo.

5	Công ty Salata AG https://www.salzbruecke.com/	Ông Mirko Winkel	Giám Đốc	Sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm	An toàn thực phẩm, làm sạch, khử mầm bệnh và chế biến nhiều nguyên liệu thực vật khô như trái cây, gia vị, nấm, rau củ quả và các loại rau họ đậu (các loại hạt đậu đóng hộp) cho ngành công nghiệp thực phẩm và các nhà bán buôn.
6	Công ty TNHH Plasttechnik Hohleborn GmbH https://www.plasttechnik-hohleborn.de/	Bà Annette Ullrich	Giám Đốc Kinh doanh	Nhựa kỹ thuật	Công ty mong muốn tìm kiếm đối tác mua bán hoặc sản xuất các bộ phận nhựa với nhiều hình dạng, vật liệu trong các lĩnh vực như sản xuất ô tô, công nghiệp nội thất, chế tạo công cụ hoặc ngành xây dựng.
		Ông Michael Ullrich	Giám Đốc Kỹ thuật		
7	Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật y tế và công nghệ sinh học fzmb	Ông TS. Dirk Barnewitz	Giám đốc	Công nghệ y tế - sinh học – Lợi thế cạnh tranh là sự kết hợp giữa phòng khám thú y và trung tâm nghiên cứu.	Dịch vụ y tế thú y cho động vật to và nhỏ, đặc biệt là ngựa. Phát triển các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới, đặc biệt dành cho động vật trong sở thú và thú hoang dã. Cần tìm khách hàng/ đại diện thương mại, đại lý hoặc nhà phân phối, đối tác liên doanh
		Ông Kai Bemann	Thành viên hội đồng quản trị		